

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

TU – ตามกระแส(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิจิวหัว... กระแสไหนั้น หวังว่าทุกท่านคงได้เห็นจากการเล่นแก๊งค์กำไร ของหุ้นในตลาดระยะนี้กันไปพอสมควรแล้ว แต่หลาย ๆ ท่านก็น่าจะเฝ้าจับตามองไปที่หุ้นกลุ่มธนาคารมากกว่า เพราะอาจจะได้รับผลดีโดยตรง จากทิศทางแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย... หรือ อาจจะไปที่หุ้นกลุ่มประกัน ส่วนกลุ่มอาหาร ที่เหนือเมฆได้กล่าวไว้ใน LIVE เมื่อสองวันที่ผ่านมาั้น หลาย ๆ ท่านก็อาจจะเฝ้าจับตามองในทิศทางตรงกันข้ามก็ได้ ในเมื่อราคาสินค้าแพง ใครล่ะจะมีแรงซื้อได้มากมายนัก ไม่นาน อำนาจซื้อของคนจะหมดไปเอง อันนี้ เหนือเมฆก็ได้กล่าวไว้แล้วเหมือนกันนะว่า ถ้าสิ่งที่เป็นต่อการดำรงชีวิตของคนเรานั้น ยังไงเสีย ถ้าสิ่งนั้นมันขาดไม่ได้ ยังไงเสีย ก็ต้องยอมซื้อยอมจ่ายอยู่นั้นแหละครับ... ซึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งเลยที่เหนือเมฆได้เอ่ยถึงหุ้นในกลุ่มอาหาร ก็อาจจะเล่นกันไปจนกว่าตัวเลขเงินเฟ้อจะหายไปจากตลาดนั้นแหละ แล้วเมื่อไหร่ล่ะ อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความสามารถของรัฐบาลแล้วละครับ แต่อย่างน้อยๆ ถ้าจะให้เหนือเมฆคาดการณ์นะ ก็อย่างน้อยๆ หนึ่งไตรมาสแหละนะ... ทีนี้ หลาย ๆ ท่านก็กำลังจะเฝ้าจับตาดูท่าทีของ FED หรือ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ว่าจะเอาอย่างไร ชันอัตราดอกเบี้ยนะ ชันแน่ แต่จะชันเท่าไร... แล้วของไทยเราล่ะ จะขึ้นตามอย่างตลาดคาดหวังไหม ซึ่งถ้าเห็นจากหุ้นกลุ่มธนาคารขึ้นมาก่อนหน้าแล้วนั้น คงไม่ต้องคิดอะไรมากมายแล้วกระมัง... แต่สิ่งที่เหนือเมฆเคยกล่าวไว้ใน LIVE นะครับ ดูกันดี ๆ คิดกันดี ๆ... การลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงจากความผันผวนที่จะเกิดขึ้น... รอดด้วยว่า จะสะกิดเงินเฟ้อ หรือ จะสะกิดเศรษฐกิจที่ยังแย

ดูตามเกม... คงเล่นเกม Rebound ไปก่อนแล้วกัน ยังไงเสีย ก็ยังอยู่ในกระแสของหุ้นกลุ่มนี้ เราก็มักจะไปตามตลาดด้วยก็แล้วกัน แล้วยังเห็นว่า ราคายังต่ำๆ อยู่ ที่พอจะเล่นได้ ก็ลอง ๆ ดูกันซะหน่อย

แนวรับ : ... 17.8-17.6 และ **ต้องไม่ต่ำกว่า 17.4** ไว้

เป้าหมาย : ... 18.5-19.0 และ **อาจจะยังพอลุ้น 19.5** ได้

Price Chart...(TU)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TU... เราจะว่ากันในแนวโน้มระยะสั้น จึงยังคงใช้เส้น MA. เพื่ออ่านแนวโน้มระยะสั้น และเล่นตามแนวโน้มของเส้น MA. ไปก่อน จะเรียกว่า ถ้าภาพของ MA. ยังไม่เสียแนวโน้ม เราก็มองหวังเล่นรอรับขึ้น หรือจะ Run Trend ตามไปเรื่อยๆ ก็ยังได้... ส่วนระดับที่เป็นแนวรับ ก็ต้องเคร่งครัดหน่อย เพราะฝั่งจะผ่านแนวต้าน 17.60 ขึ้นมาได้ หากจะยืนยันเหนือระดับนี้ได้ ก็เรียกว่าเป็นแนวโน้มดี แต่ถ้าเกิดมีพลิกลงมาต่ำกว่า 17.60 ก็ใช้จุด 17.40 เป็นจุดตัดสินใจ หากต่ำกว่านี้ ก็คงจะต้องหนีกันไว้อ่อนแหละนะ ส่วนแนวต้านสำคัญ ถ้าเอาจริงๆ จะอยู่ที่ 19.3-19.5 ถ้าขึ้น 19.5 ไปได้นั้น แนวโน้มระยะกลางๆ อาจจะกลับมาดูดีมากยิ่งขึ้นได้นะ